

# 'รัฐ-เอกชน' หามาตรการ บล็อก 'เว็บพ่นออนไลน์'

กรุงเทพธุรกิจ ● ถกด่วน “ดีอีเอส-กสทช.-ตำรวจ-ไอเอสที่รียาย่อยในประเทศ” หามาตรการ บล็อกเว็บพ่นออนไลน์ หลังส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม วงเงินหมื่นล้านบาท พบบัญชีเซิร์ฟเวอร์อยู่นอกประเทศ สั่งปิดทันทีไม่ได้ ชี้ 3 หน่วยงานต้องร่วมมือ เผยสั่งปิดนับพันเว็บต่อปี แต่กลับมาเปิดใหม่ นักวิชาการเสนอแก้กฎหมายล่าช้า

วันนี้ (9 ก.ย.) สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) และผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย (ไอเอสพี) ได้กำหนดประชุมหารือเรื่องการระงับการเข้าถึงเว็บไซต์พ่นออนไลน์ในเวลา 13.30 น. ณ อาคารหอประชุมชั้น 2 สำนักงาน กสทช.

ทั้งนี้ นายพุทธิพงษ์ กล่าวว่า ปัญหาการพ่นออนไลน์มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงสร้างความเดือดร้อนแก่คนในครอบครัว แต่ที่ผ่านมามีการปิดเว็บไซต์หรือเซิร์ฟเวอร์ไม่สามารถทำได้ทันทีที่ต้องอาศัยอำนาจของทางสำนักงานตำรวจและกระทรวงมหาดไทย และด้วยต้นทุนของเซิร์ฟเวอร์ไม่ได้ตั้งอยู่ในประเทศไทย จึงทำให้เมื่อเว็บ หรือยูอาร์แอลที่เป็นพ่นออนไลน์แล้วก็จะเปลี่ยนชื่อและไปเปิดในชื่อใหม่

ที่ผ่านมา ดีอีเอสไม่ได้นิ่งนอนใจและพยายามดำเนินการทางกฎหมายอยู่ตลอด และด้วยเหตุนี้ภายใต้การอำนวยความสะดวก รวมถึงดีอีเอสเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมกับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และผู้อำนวยการศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศปอศ.ตร.) ทำการสืบสวนจนนำไปสู่การจับกุม

อ่านต่อหน้า 9

เว็บพ่นออนไลน์นั้น กระทรวงดีอีเอสไม่สามารถสั่งปิดได้โดยตรง เนื่องจาก พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2560 มาตรา 20 ได้มีการแก้ไขปรับปรุงการสั่งปิดเว็บพ่นออนไลน์ ต้องอาศัยฐานข้อมูลจาก พ.ร.บ.พ่นออนไลน์ เหมือนลักษณะเดียวกับการจับลิขสิทธิ์ต้องใช้ พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ กรมทรัพย์สินทางปัญญา ขณะที่ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ 2563 ฉบับปรับปรุงแก้ไขใน มาตรา 14 กระทรวงดีอีเอสสามารถดำเนินการสั่งปิดเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับความไม่สงบได้โดยตรง โดยอาศัยอำนาจจากศาลฯ

“ดังนั้นถ้าต้องการให้กระทรวงดีอีเอสปิดเว็บไซต์พ่นออนไลน์ต้องทำหน้าที่ร่วมกันคือตำรวจ กระทรวงมหาดไทย และดีอีเอส ถึงจะสามารถดำเนินการสั่งปิดเว็บไซต์ได้”

## ปอท.รับแก้ยากปิดแล้วเปิดใหม่

พ.ต.อ.ศิริวัฒน์ ดีพอ รองผู้บังคับการกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (รอง ผบก.ปอท.) และโฆษก บก.ปอท. กล่าวว่า แนวทางการดำเนินการของ ปอท. เกี่ยวกับการแก้ปัญหาวบพ่นออนไลน์นั้น ดำเนินการ 3 มิติ มิติแรก คือการจับกุมผู้ให้บริการพ่นผิดกฎหมาย มิติที่ 2 คือเสนอไปยังกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อปิดตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ มาตรา 20 และมิติที่ 3 คือ การเข้าไปให้ความรู้เกี่ยวกับเว็บไซต์ไม่เหมาะสม เว็บการพ่นในสถานศึกษา

ยอมรับว่าการดำเนินการป้องกันและปราบปรามดำเนินการยาก เพราะเว็บไซต์ และโซเชียลเหล่านี้เข้าถึงง่ายและเข้าถึงทุกเพศทุกวัย นอกจากนี้ ยังมีเทคโนโลยีไม่บายเบงกิ้ง ทำให้สะดวกในการโอนเงินจ่ายเงินได้ง่าย และรวดเร็วขึ้น ขณะที่ผู้ให้บริการเว็บไซต์พ่นออนไลน์นั้น ส่วนใหญ่จะจดทะเบียนเว็บ และ

ต่อจากหน้า 12

## รัฐ-เอกชน

กว่า 20 รายใหญ่ทั่วประเทศ วงเงินหมื่นล้านบาท 1,000 ล้านบาท ตามกฎหมาย พ.ร.บ.การพ่นขอประชาชนแจ้งข้อมูล “ดีอีเอส”

ทั้งนี้ หากพี่น้องประชาชนท่านใดพบเห็นสื่อโฆษณาหรือโพสต์ชักชวนให้เล่นการพ่นออนไลน์ สามารถแคปหน้าจอ พร้อมแจ้ง Link หรือ URLs เหล่านั้นๆ ส่งมาโดยตรงที่เพจ “อาสาจับตาออนไลน์” ทาง inbox คลิก m.me/DESMonitor จะมีเจ้าหน้าที่รับเรื่องตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมขอประชาชนร่วมมือร่วมใจปราบปรามพ่นออนไลน์เพื่อไม่ให้กระทบต่อลูกหลาน หรือคนในครอบครัว ขณะนี้ นายภูษพงศ์ โนนไธสง รองปลัดกระทรวงดีอีเอส กล่าวเพิ่มเติมว่า การสั่งปิด



พุทธิพงษ์ ปุณณกันต์

โดยมีนายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอีเอส นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รองเลขาธิการ กสทช. รักษาการ เลขาธิการ กสทช. และ พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เข้าร่วมประชุม

ตั้งเซิร์ฟเวอร์ให้บริการในประเทศเพื่อนบ้านที่ไม่มีกฎหมายรองรับ แม้ว่าจะปิดกั้น URL ไปแล้วก็จัดทะเบียนเว็บใหม่

### ปิดปีละ 1,000-1,500 เว็บไซต์

ทั้งนี้ประชาชนอย่าหลงเชื่อหรือเชียวชวนจากผู้ให้บริการ ไม่เอาตัวเข้าไปมีส่วนร่วมกระทำการผิดกฎหมาย โดยเว็บไซต์พนันผิดกฎหมายส่วนใหญ่จะชักจูงใจโดยให้เครดิตเชียวชวนเข้าไปเล่นทดลองก่อน เมื่อสมัครเป็นสมาชิก ก็ให้ใส่ข้อมูลส่วนบุคคล เลขบัตรประชาชน บัตรเครดิต เบอร์โทรศัพท์ ซึ่งเราไม่สามารถรู้ได้ว่า จะเอาข้อมูลไปกระทำการผิดกฎหมายหรือไม่

นอกจากนี้อาจถูกเว็บพนันเหล่านั้นหลอกวงได้ หลอกให้ทำโอนเงินเพื่อเข้าเล่น แต่เมื่อเล่นไปสักพัก ได้เงินมาจำนวนหนึ่ง และต้องการถอนคืน แต่เว็บพนันนั้นเบี้ยวไม่โอนคืนให้

พ.ต.อ.ศิริวัฒน์ กล่าวอีกว่า ที่ผ่านมาพอ. ดำเนินการติดตามจับกุม และปิดเว็บไซต์ให้บริการพนันออนไลน์ต่อเนื่อง เฉลี่ยปีละประมาณ 1,000-1,500 เว็บไซต์

### "ซิงเกิล เกตเวย์" แก้ได้แต่ถูกด้าน

ด้านนางมรกต กุลธรรมโยธิน กรรมการผู้จัดการ บริษัทอินเทอร์เนตประเทศไทย จำกัด มหาชน ในฐานะนายกสมาคมผู้ให้บริการอินเทอร์เนตไทย กล่าวว่า ที่ผ่านมากระทรวงดิจิทัลฯ และผู้ให้บริการอินเทอร์เนต มีคณะทำงานร่วมกันเพื่อปิดกั้นเว็บที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายอยู่แล้ว และมีกระบวนการดำเนินการปิดกั้นเว็บไซต์ตามคำสั่งศาล ซึ่งที่ผ่านมาได้ดำเนินการปิดกั้นไปเป็นจำนวนมาก

"ถามว่าเราสามารถรองรับเนื้อหาเว็บไซต์ไม่เหมาะสม ผิด พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ เว็บพนันออนไลน์ ลามกอนาจาร ตั้งแต่ประตูทางเข้า (Gateway) ได้หรือไม่ ในทางเทคนิคสามารถทำได้ แต่ก็จะมีคนออกมาต่อต้านเรื่องซิงเกิลเกตเวย์"

### จีแก็กม.เอาผิดพนันรูปแบบใหม่

ขณะที่นายไพบุลย์ อมรวิญญูเกียรติ ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายอิเล็กทรอนิกส์และกฎหมายคอมพิวเตอร์ กล่าวถึงกระแสความนิยมเล่นการพนันออนไลน์ว่า ในมุมมองของ

นักกฎหมายนั้น กฎหมายเกี่ยวกับการพนันที่ใช้อยู่มีความเก่า และล้าสมัยไม่ทันกับความเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย มีบังคับใช้มาตั้งแต่ พ.ศ.2478 ตัวกฎหมายกำหนดสิ่งที่เป็นการเล่นพนันด้วยการเล่นพนันแบบเก่า ซึ่งบางอย่างไม่นิยมเล่นแล้ว การกำหนดพื้นที่หรือห้องที่สถานที่เล่นกำหนดเป็นบ้านหรือโรงเล่นพนัน

ขณะที่ปัจจุบันการพนันออนไลน์เล่นบนเซิร์ฟเวอร์ นอกจากนี้กฎหมายไทยยังไม่กำหนดว่าการพนันแบบไหนอยู่ในบัญชีที่ขออนุญาตการพนันที่กำหนดไว้ ยังเป็นน้ำเต้าปู ปลา ซึ่งแทบจะไม่มีคนเล่นแล้ว

สำหรับการเล่นพนันปัจจุบันเปลี่ยนไปมาก นอกจากเล่นบนเซิร์ฟเวอร์ ยังใช้เงินเป็นดิจิทัลคอยล์ การจะไปเก็บพยานหลักฐานทั้ง พ.ร.บ. การพนัน และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาไม่มีบทบัญญัติรองรับให้รวบรวมพยานหลักฐานแบบนี้ได้เลย ทำให้เจ้าพนักงานหาหลักฐานลำบาก ต้องเอาพ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์มาปรับใช้ชั่วคราว การแสวงหาพยานหลักฐานค่อนข้างลำบาก

ทางออกคือควรปรับปรุงกฎหมายการพนันเสียใหม่ ให้มีบทบัญญัติครอบคลุมการกระทำความผิด พ.ร.บ.การพนันเดิมให้อำนาจกระทรวงมหาดไทยดูแล ดังนั้นกระทรวงมหาดไทยหรือสำนักงานตำรวจแห่งชาติน่าจะเข้ามาเป็นเจ้าภาพ กฎหมายการพนันเคยแก้ไขไปแล้ว แต่เป็นการแก้เพียงบางส่วนเมื่อปี 2556 เมื่อถึงวันนี้ ก็ไม่ทันกับความเปลี่ยนแปลงแล้ว



## กก.สรรหา'กสทช.'เผยเกณฑ์7ด้าน ผู้สมัครต้องมีผลงานเป็นที่ประจักษ์

เมื่อวันที่ 8 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดลักษณะของความรู้ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ และผลงานของแต่ละด้าน ที่จะต้องยื่นต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ กสทช. ของผู้สมัครเข้ารับการสรรหา เป็นกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ พ.ศ.2563

ทั้งนี้ ลักษณะของความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ของแต่ละด้านที่จะยังประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ กสทช. มีดังต่อไปนี้ 1.ด้านกิจการกระจายเสียง เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหาร ผู้ประกอบการ ผู้ปฏิบัติงาน หรือนักวิชาการ ที่เกี่ยวกับกิจการกระจายเสียงอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องมาแล้วไม่น้อยกว่า 10 ปี 2.ด้านกิจการโทรทัศน์ เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหาร ผู้ประกอบการ ผู้ปฏิบัติงาน หรือนักวิชาการ ที่เกี่ยวกับกิจการโทรทัศน์อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องมาแล้วไม่น้อยกว่า 10 ปี


3.ด้านกิจการโทรคมนาคม เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหาร ผู้ประกอบการ ผู้ปฏิบัติงาน หรือนักวิชาการ ที่เกี่ยวกับกิจการโทรคมนาคมอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องมาแล้วไม่น้อยกว่า 10 ปี 4.ด้านวิศวกรรม เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหาร ผู้ประกอบการ ผู้ปฏิบัติงาน หรือนักวิชาการด้านวิศวกรรมโทรคมนาคม วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมดาวเทียม หรือวิศวกรรมสาขาอื่นๆ ที่คณะกรรมการสรรหาเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ กสทช. ทั้งนี้ อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง

5.ด้านกฎหมาย เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหาร ผู้ประกอบการ ผู้ปฏิบัติงาน หรือนักวิชาการด้านกฎหมายมหาชน กฎหมายธุรกิจ กฎหมายระหว่างประเทศ หรือกฎหมายสาขาอื่นๆ ที่คณะกรรมการสรรหาเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ กสทช. ทั้งนี้ อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง 6.ด้านเศรษฐศาสตร์ เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหาร ผู้ประกอบการ ผู้ปฏิบัติงาน หรือนักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์ทฤษฎี เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์การเงิน เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ นโยบายเศรษฐกิจ หรือเศรษฐศาสตร์สาขาอื่นๆ ที่คณะกรรมการสรรหาเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ กสทช. ทั้งนี้ อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง

7.ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคหรือส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพของประชาชน เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหาร ผู้ประกอบการ ผู้ปฏิบัติงาน หรือนักวิชาการ ที่เกี่ยวกับการคุ้มครอง ผู้บริโภคหรือส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพของประชาชนอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องมาแล้วไม่น้อยกว่า 10 ปี

ทั้งนี้ ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาในด้านต่างๆ ต้องมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ที่ยังประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ กสทช. ในด้านที่สมัคร



## มอมเมาผู้ใหญ่

สื่อกระแสหลักอย่างทีวีที่ได้เงินจาก ม.44 กลับคืนไปหลายร้อยล้านบาท แต่ทว่าเนื้อหา ไม่ได้พัฒนาขึ้นมาสักเท่าไร ซ้ำไม่ตระหนักว่าแต่ละบาท แต่ละสตางค์นั้นเป็นเงินภาษีประชาชน ไม่ได้เป็นเงินในกระเป๋าของ หน.คสช. หรือว่ากรรมการ กสทช. คนใดก็หาใช่

ไม่นับละคร ตบจูบ ขยี้เลิฟซึนกันบนเตียง ก็เอื่อมระอากันไปทั่วแล้ว ยังมีข่าวประเภท ขูดค้นโพธิ์ แยมรูปลอก หาเลขเด็ดอีกต่างหาก

ไม่รู้ว่า มันจะมอมเมากันไปถึงไหน

อันนี้ เยาวชน เขาไม่เกี่ยว เพราะบทบาทล่าสุด พวกเขามีความคิด ก้าวหน้า เรียกร้องความเป็นประชาธิปไตย ถ่วงดุลอำนาจ และเรียกร้องสิทธิตามรัฐธรรมนูญกันไปแล้ว

มีแต่ประเภทหัวหงอก ยังงมงายอยู่กับเลขเด็ด ทรงเจ้า เข้าผี ต่อไปไม่หยุดยั้ง

เมื่อเป็นเช่นนี้ ทีวี ไทยก็เลยตอกย้ำความวิปริต เรื่องราวพิสดาร สนองตอบกลุ่มลูกค้า ที่นั่งอยู่จอทีวี ะลอกแล้วระลอกเล่า ก่อนหวยออก ก็จะมีข่าวประเภทนี้โผล่มาให้ ระทึกระหวยใจ หลังหวยออก ก็เสนอข่าว ผู้โชคดีถูกรางวัลใหญ่ อิ่มแปล้ไปกับเงินพันก้อนโต เพิ่มกิเลส ให้เพื่อนมนุษย์ หมกมุ่นอยู่กับหนึ่งในนโยบายมูขยอตนิยมต่อไป

ผมถือว่าเป็นเรื่องแปลก แต่จริง เพราะไม่มีรัฐบาลไหน แก้อิระชาตสลากกินแบ่ง ให้มันถูกต้องกับฉลากสินค้า

ปากบอกว่า แปรดสิบ แต่ที่ไหนได้ เลขสวยๆ ขายกันใบละ ร้อยยี่สิบ

ขนาด "บิกแดง" พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผบ.ทบ. ยังไปรับประทาน แล้วจะมีอิศวินที่ไหน ความมาเข้ามาแก้ไข ราคาหวยแพง

ต้นทุน 70 ขาย 110 กำไร 40 บาท ต่อใบ

ถ้าพิมพ์มาร้อยล้านฉบับ อย่างน้อยต้องมีเงิน ล้าน

กระปุกออมสิน 4,000 ล้านบาท ต่อ 15 วัน

ข้อสำคัญก็คือ เก็บภาษีไม่ได้สักอัฐเดียว

รู้ๆ กันอยู่ว่า เงินส่วนนี้ไปเข้ากระเป๋าใคร ถือเป็นกระสุนดินดำสำหรับหาเสียง ช้อเสียง ยามเมื่อมีเลือกตั้ง

บัดชบมัยละ อาจ!!!

คล้ายกับขบวนการ โดยยืมมือสื่อปั่นราคา

ยืมพฤติกรรมสัตว์เดรัจฉาน ใบเลขเด็ด

โชคที่เด็กรุ่นใหม่ เขาไปหมกมุ่นอยู่กับการเมือง ปฏิรูป

ระบบประชาธิปไตย ให้เกิดความสมดุลต่ออำนาจยิ่งขึ้น ไม่ไปหลง

งมงายกับสารัตถะที่ผู้ใหญ่นำเสนอ เพื่อการมอมเมา เป็นหลัก

คำว่า ปลดแอก นะถูกต้องแล้ว สำหรับเรื่องโง่เขลา เมา

ปัญญา ที่สื่อบางแห่ง นำเสนอกันอยู่เช่นทุกวันนี้

ผู้ใหญ่ที่นั่นแหละตัวพ่อ เห็นดีเห็นงามไปด้วย

**ซ้ายง**



# ● แฉ “ดีอีเอส” ฝั่งเคยบงกชบงกชพัวพันดาวเทียม คาดผวาพัวพันคดีการเมือง

ซึ่งกระทรวง “ดีอีเอส” ฝั่งเคยบงกชบงกชพัวพันดาวเทียม ขณะที่ยังอายุสัมปทานเหลือเพียง 1 ปี ขณะที่ไทยคม 7-8 ยังคาราคาซังว่าจะมีทางออกกันอย่างไร มองกันว่าไม่ยากมีปัญหาเหมือนในอดีต ขณะที่ กสทช.เตรียมร่างประกาศรอไว้แล้ว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกรณีสัญญาสัมปทานดาวเทียมระหว่างกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) กับบริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) จะสิ้นสุดลงในวันที่ 10 ก.ย.2564 ซึ่งนับจากวันนี้เหลือเวลาเพียง 1 ปีเท่านั้น ที่กระทรวงดีอีเอส จะต้องเตรียมการรองรับนำทรัพย์สินตามสัญญาบริหารจัดการและสร้างรายได้อย่างต่อเนื่อง แต่ขณะนี้กระทรวงดีอีเอส ยังไม่ได้เร่งดำเนินการแต่อย่างใด ทั้งๆที่การวางแผนลงทุนดาวเทียมต้องใช้เวลาเตรียมการมากกว่า 3 ปี

ทำให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์และกังวลเกี่ยวกับการทำงานของกระทรวงดีอีเอสที่ไม่เร่งดำเนินการให้ถูกต้องตามขั้นตอนของกฎหมายอย่างถูกต้องครบถ้วน โดยเฉพาะการเสนอให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาอนุมัติเนื่องจากสัญญาสัมปทานเป็นสัญญาที่ผ่านความเห็นจาก ครม. เมื่อใกล้จะสิ้นสุดก็ต้องให้ ครม.อนุมัติแนวทางการดำเนินการ

นอกจากนี้ยังมีประเด็นข้อสงสัยอีกหลายกรณีที่ยังไม่มีความชัดเจน เช่น กรณีดาวเทียมไทยคม 4 หรือไอพีสตาร์ ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาทางการเมืองได้ตัดสินว่าดาวเทียมไอพีสตาร์ เป็นดาวเทียมนอกสัญญาสัมปทานแต่กระทรวงดีอีเอสยังคงรับผลประโยชน์ส่วนแบ่งรายได้มาตลอด ส่วนดาวเทียมไทยคม 5 ที่เกิดปัญหาทางเทคนิค ต้องปลดระวางก่อนสัญญาสัมปทานสิ้นสุด คาดว่านายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รมว.ดีอีเอส จะเสนอ ครม.พิจารณาอนุมัติแนวทางการดำเนินการในเร็วๆนี้ ส่วนดาวเทียมไทยคม 7 และ 8 อยู่ในขั้นการพิจารณาของคณะอนุญาโตตุลาการ

ทำให้ปัจจุบันดาวเทียมตามสัญญาสัมปทานและยังคงใช้งานได้อย่างถูกต้องตามสัญญาสัมปทานเหลือเพียง 2 ดวง คือ ไอพีสตาร์ 4 และไทยคม 6 โดยสัญญาสัมปทานไทยคม เริ่มต้น

เมื่อวันที่ 10 ก.ย.2534-10 ก.ย.2564 มีอายุสัญญา 30 ปี

สำหรับประเด็นไทยคม 7 และ 8 นั้น ยังคงเป็นประเด็นคาราคาซังกันมานานเนื่องจากไทยคมยืนยันว่า ไทยคม 7-8 ไม่ได้อยู่ภายใต้สัญญาสัมปทาน ขณะที่กระทรวงดีอีเอส ยืนยันว่าเป็นดาวเทียมภายใต้สัญญาสัมปทานเพราะหากไม่อยู่ภายใต้สัญญาสัมปทาน ไทยคมจะไม่สามารถดำเนินกิจการใดๆได้เลย เพราะสิทธิวงโคจรดาวเทียมต่างๆ อยู่ภายใต้สัญญาสัมปทาน ดังนั้นเมื่อทั้ง 2 ฝ่ายมีความเห็นแย้ง จึงต้องส่งให้คณะอนุญาโตตุลาการชี้ขาดและส่งฟ้องศาลโดยเร็วที่สุดเพื่อให้เกิดความชัดเจน ก่อนสัญญาสัมปทานสิ้นสุด แต่การดำเนินการต่างๆ มีแต่ความล่าช้าเนื่องจากกระทรวงดีอีเอสไม่กล้าตัดสินใจ และไม่ได้เร่งรัดให้ดำเนินการใดๆ เนื่องจากเกรงว่าเมื่อเข้ามาแก้ไขปัญหาดาวเทียมแล้ว จะทำให้เกิดคดีพัวพันกับการเมืองเหมือนที่ผ่านมา

ขณะที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ได้ออกประกาศเตรียมรองรับไว้หมดแล้ว โดย กสทช.เป็นหน่วยงานที่ดูแลและกำกับการออกใบอนุญาตและสิทธิในการให้ใช้งานโคจรดาวเทียม รวมถึงการออกประกาศเตรียมการรองรับดาวเทียมต่างประเทศให้บริการในประเทศไทย ซึ่งต้องรอประกาศจากกระทรวงดีอีเอสเท่านั้น จึงจะสามารถออกประกาศให้ดาวเทียมต่างชาติมาให้บริการดาวเทียมในประเทศไทยได้.

## สพป.ยะลาเขต1 ตัวเข้มใช้.สื่อสาร

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันก่อน ที่ หอประชุมเพชรชมพู โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ อ.เมือง จ.ยะลา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา (สพป.) ยะลา เขต 1 ได้จัดการอบรมทักษะการใช้อุปกรณ์วิทยุสื่อสารและกฎระเบียบแก่พนักงานวิทยุสื่อสารประจำโรงเรียนในสังกัด ทั้งนี้จากการดำเนินงานที่ผ่านมาพบว่า พนักงานวิทยุของโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนขาดทักษะในการใช้วิทยุคมนาคม การจัดหา และการพกพาเครื่องวิทยุคมนาคม โดยมีวิทยากรจาก กสทช.และ ตำรวจ มาให้ความรู้

นางรัตติกาล ต้องแข่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 กล่าวว่า การอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้พนักงานวิทยุสื่อสารประจำโรงเรียนหรือ

ผู้รับผิดชอบ มีความรู้ความเข้าใจในทักษะการใช้ อุปกรณ์วิทยุสื่อสารและระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้พนักงานวิทยุสื่อสารประจำโรงเรียนหรือผู้รับผิดชอบ สามารถแจ้งขอความช่วยเหลือ หากเกิดเหตุการณ์ความรุนแรง หรือ เกิดภัยต่าง ๆ ได้

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์การใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ ความถี่ของหน่วยงานของรัฐ ลงวันที่ 3 เมษายน 2561 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จึงได้วางระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการใช้เครื่องวิทยุโทรคมนาคม 2561 ขึ้น โดยมีผู้เข้ารับการอบรมจำนวนทั้งสิ้น 110 คน.

# ข่าวสด

Khao Sod  
Circulation: 950,000  
Ad Rate: 1,100

Section: บันเทิง/-

วันที่: พุธ 9 กันยายน 2563

ปีที่: 30

ฉบับที่: 10878

Col.Inch: 15.82 Ad Value: 17,402

หน้า: 19(บนซ้าย)

PRValue (x3): 52,206

คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: ซีโควิดกระทบการศึกษาสงฆ์

## ซีโควิดกระทบการศึกษาสงฆ์

สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า (สุชิน อัครชิน) กรรมการมหาเถรสมาคม ในฐานะแม่กองธรรมสนามหลวง กล่าวในพิธีประทานโล่ประกาศเกียรติคุณ และทุนสำนักเรียนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562 ที่วัดพระศรีมหาธาตุ กรุงเทพฯ ว่า การจัดการเรียนการสอนนักธรรม และธรรมศึกษา ต้องอาศัยสำนักเรียนทั้งหลายจึงจะประสบความสำเร็จ ขอให้คิดว่าเป็นการทำงานเพื่อพระพุทธศาสนา อย่าทำงานเพื่อหวังผลประโยชน์ ในส่วนของการจัดทำหลักสูตรอีเลิร์นนิ่งธรรมศึกษา ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกากระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ก็ใกล้ที่จะดำเนินการเสร็จในทุกระดับชั้น ส่วนการสอบนัก

ธรรม และธรรมศึกษา ในปีนี้ จำนวนผู้เข้าสอบจะน้อยกว่าเดิม เนื่องจากได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 ทำให้ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนได้ตามปกติ

แม่กองธรรมฯ กล่าวต่อว่า ขณะนี้ พ.ร.บ.การศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ.2562 มีผลบังคับใช้แล้ว และกำลังอยู่ระหว่างออกกฤษฎีกาต่างๆ ซึ่งเป็นสิ่งที่เจ้าสำนักเรียนจะต้องนำไปศึกษา เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์ อย่าให้เกิดปัญหา ต้องศึกษาดูว่าเมื่อได้รับงบประมาณไปแล้วจะต้องทำอย่างไร และการใช้จ่ายงบประมาณจะต้องอิงตามระบบราชการแล้ว ขอให้ศึกษากฎหมายให้ดี เพราะหากเกิดกรณีพระสงฆ์โดนตั้งกรรมการสอบจะส่งผลเสียหายมากกว่าฆราวาส